



Hội nghị phổ biến kiến thức thống kê đối với cơ quan báo chí

Ngày 26/11/2014, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị Phổ biến một số kiến thức thống kê thông dụng với các cơ quan báo chí. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các chuyên gia đã trao đổi thông tin cơ bản, tập trung giới thiệu khái niệm, tầm quan trọng của một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu như: CPI, lạm phát, GDP, GNI, IC, VA,... cũng như phương pháp, công thức tính toán do các Vụ nghiệp vụ của TCTK thực hiện.



Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị cũng dành lượng thời gian cho thảo luận, nhằm giúp các nhà báo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đưa tin về các con số thống kê.

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng TCTK đã đánh giá cao tầm quan trọng của các cơ quan báo chí và bày tỏ kì vọng của những người sản xuất thông tin thống kê đối với các cơ quan báo chí: hiểu đúng để đưa tin đúng.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Hội thảo Tư vấn đề xuất Giáo trình Thống kê thực hành cho các trường đại học, cao đẳng giảng dạy môn thống kê tại Việt Nam

Ngày 21/11/2014, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức hội thảo Tư vấn đề xuất Giáo trình Thống kê thực hành cho các trường đại học, cao đẳng giảng dạy môn Thống kê tại Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức với mục đích: (1) Chia sẻ kinh nghiệm về đào tạo thống kê; (2) Thảo luận về các giáo trình thống kê hiện đang được giảng dạy tại Việt Nam; (3) Tư vấn đề xuất một cuốn giáo trình phù hợp về các chuyên ngành đào tạo thống kê ở Việt Nam.

Các chuyên gia tư vấn đến từ các trường đại học có giảng dạy môn Thống kê nêu lên thực trạng của giáo trình thống kê ở Việt Nam và tham luận về Tư vấn đề xuất Giáo trình Thống kê thực hành.

Bê mạc Hội thảo, ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã cảm ơn các bài tham luận của các chuyên gia cũng như sự hỗ trợ tích cực và có hiệu quả của UNFPA.



Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Tổng cục trưởng TCTK phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo

Nguồn: <http://gso.gov.vn>

Hội thảo Kết quả Điều tra kiến thức và hành vi về HIV/AIDS năm 2013

Ngày 24/11/2014, Tổng cục Thống kê (TCTK) đã tổ chức hội thảo Kết quả Điều tra kiến thức và hành vi về HIV/AIDS năm 2013. Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK, chủ trì Hội thảo.

Điều tra kiến thức và hành vi về HIV/AIDS được TCTK thực hiện, phối hợp với Bộ Y tế và CDC vào cuối năm 2013 trên 3 tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Khánh Hòa và TP. Hồ Chí Minh. Tại Hội thảo, các đại biểu được nghe: Giới



Ban chủ tọa điều hành Hội thảo

thiếu nhu cầu thông tin HIV/AIDS và khả năng lồng ghép điều tra; Phương pháp luận điều tra; Các kết quả chính của điều tra. Trong phần thảo luận, các đại biểu cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp tích cực.

Bê mạc Hội thảo, ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng TCTK đã cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu, yêu cầu các đơn vị tham gia Điều tra tiếp thu ý kiến từ Hội thảo.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

Viện Khoa học Thống kê tổ chức nghiệm thu chính thức đề tài cấp Bộ

Ngày 20-21/11/ 2014 Viện Khoa học Thống kê tiến hành tổ chức nghiệm thu chính thức 2 đề tài cấp Bộ: (1) “Nghiên cứu hoàn thiện và tin học hóa các quy trình tổng hợp chỉ tiêu giá trị sản xuất, giá trị tăng thêm áp dụng cho trung ương và địa phương” do ThS. Nguyễn Thị Hương làm chủ nhiệm đề tài. TS. Nguyễn Bích Lâm (Tổng cục trưởng TCTK) - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu; (2) “Nghiên cứu hoàn thiện phương pháp tính chỉ số giá sản xuất hàng hóa và xây dựng chỉ số giá sản xuất dịch vụ ở Việt Nam” do CN. Nguyễn Đức Thắng làm chủ nhiệm đề tài. TS. Vũ Thanh Liêm (Phó Tổng cục trưởng TCTK) - Chủ tịch hội đồng, cùng phản biện, ủy viên và Thư ký hội đồng; với sự tham gia của Đại diện Lãnh đạo và một số cán bộ Vụ Hệ thống Tài khoản quốc gia, Vụ Thống kê Giá, Viện Khoa học Thống kê.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu đánh giá đều cho rằng đây là 2 đề tài rất cần thiết và có tính thực tiễn cao, kết quả nghiên cứu đáp ứng được mục tiêu, nội dung đã đề ra. Hội đồng cũng chỉ ra một số vấn đề cần bổ sung và hoàn thiện trong 2 báo cáo. Cả 2 đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt loại Giỏi.

Nguồn: <http://vienthongke.vn>

CHUYÊN ĐI KHẢO SÁT THỰC TẾ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC (CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN CHÍNH)

Thực hiện Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng năm 2014, trong tháng 10/2014, Viện Khoa học Thống kê đã phối hợp với Cục TK Hòa Bình và Cục TK Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức chuyên đi thực tế cho học viên 02 lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN (Chương trình chuyên viên chính).

Học viên lớp phía Bắc đã tổ chức lễ dâng hương tại tượng đài Bác Hồ; thăm tượng đài kỉ niệm những cá nhân đã hy sinh vì công trình Thủy điện Sông Đà. Học viên lớp phía Nam tham quan Núi Minh Đạm (căn cứ cách mạng).

Ngoài ra, các học viên đã được nghe lãnh đạo các Cục TK trao đổi kinh nghiệm, những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về thống kê trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Viện KHTK và lớp học, bà Nguyễn Thị Thanh, Phó Viện trưởng Viện KHTK đã cảm ơn Ban lãnh đạo và toàn thể công chức Cục TK Hòa Bình và Cục TK Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệt tình phối hợp tổ chức thành công 02 chuyên khảo sát thực tế.



Các học viên dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ, Hòa Bình



Các học viên dâng hương tại Đền liệt sỹ căn cứ núi Minh Đạm

Nguồn: TT Đào tạo, bồi dưỡng Thống kê, Viện KHTK